

## สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

## ข้อกำหนด/หลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณวิจัย (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ข้อกำหนด / หลักเกณฑ์	รายละเอียด
1. งบประมาณ	- ข้อเสนอระดับแผนงานวิจัย งบประมาณรวมไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่อ 1 แผนงาน (โครงการชุด) โดยต้องมีโครงการใน 1 แผนงาน ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ หากมีโครงการน้อยกว่า ให้พิจารณาเสนอขอของงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท ต่อโครงการ - ข้อเสนอที่เป็นโครงการเดี่ยว งบประมาณโครงการละไม่เกิน 500,000 บาท
2. จุดเน้นของผลผลิตงานวิจัย	- ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีเป้าหมายในการทำงานวิจัยให้สัดส่วนของงานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี : สร้างองค์ความรู้ เท่ากับ ๗๐ : ๓๐ ภายในปี ๒๕๖๕ จึงขอให้คณะจัดทำข้อเสนอการวิจัยโดยเน้นผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
3. เอกสารที่ต้องดำเนินการ 3.1 เอกสารที่คณะเป็น ผู้ดำเนินการ  3.2 เอกสารที่นักวิจัย ต้องดำเนินการ	- แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมของงานวิจัยของคณะที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-6) จำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล - แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ บข-3) จำนวน 1 ชุด - ข้อเสนอการวิจัย ประกอบด้วย แผนงานวิจัย (แบบ ว-1ข) / โครงการวิจัย (แบบ ว-1ค) จำนวน 5 ชุด โดยหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องลงนามรับรองในข้อเสนอการวิจัยให้ครบถ้วน (ใช้กระดาษหน้าเดียวในการส่งข้อเสนอการวิจัยได้) สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ <a href="http://www.ird.rmutp.ac.th">www.ird.rmutp.ac.th</a> , <a href="http://www.nrct.net">www.nrct.net</a> , <a href="http://www.nrct.go.th">www.nrct.go.th</a> , <a href="http://nrpm.nrct.go.th">nrpm.nrct.go.th</a> ทั้งนี้แบบฟอร์มการเสนอขอ งบประมาณขอให้ใช้ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน หาก วช. ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เสร็จสิ้นจะแจ้งให้ทราบภายหลังอีกครั้ง
4. การนำข้อมูลเข้าระบบ NRPM	- นักวิจัยจัดทำข้อมูลข้อเสนอการวิจัย ทั้งระดับแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยพร้อมแนบไฟล์ผ่านระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Management : NRPM) โดยไฟล์ที่แนบต้องสแกนลายเซ็นของหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องที่มีชื่อในข้อเสนอการวิจัย